





สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาลุ่มและวัฒนธรรมของมนุษย์

ท้าววันนี้

ที่ตั้ง : บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300 โทร. 053-112485-6 โทรสาร. 053-112491 Website :: <http://www.tps10.org> Email :: [tps10@m-society.go.th](mailto:tps10@m-society.go.th) Facebook :: TPSO10 Chiang Mai

วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาลุ่ม สู่การปฏิบัติอย่างมีผลสัมฤทธิ์” ค่านิยมองค์การ “อุทิศตน อาสางาน เอื้ออาทร อำนวยประโยชน์สุข”



**การประชุมขับเคลื่อนงานวิจัย**

สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ ๑๐ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory Action Research-PAR) เรื่อง “การเสริมสร้างเครือข่ายการคุ้มครองสวัสดิภาพและพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนในระดับตำบลอย่างมีส่วนร่วม” ในระหว่างวันที่ ๕-๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมกรีนเลค รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมี ดร.มานิตย์ มณีธรรม รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธาน นายสุทธิ จันทร์วงษ์ ผอ.สท๑๐ กล่าวรายงาน และหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวง พม. ในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำหรับกิจกรรม ในวันที่เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงาน มีผู้เข้าร่วมประกอบไปด้วย นักวิจัยภาคเอกชน ภาครัฐ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัว และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคเหนือ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเครือข่ายภาคประชาชนในระดับตำบล รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ คน โดยดำเนินการในรูปแบบการบรรยาย และการแบ่งกลุ่ม ระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชนในระดับพื้นที่ โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์ บุญเชียง จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และท่านมยุรี ยกศรี อธิบดีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และทีมวิจัยร่วมจากภาครัฐ ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ภาคเอกชนจากมูลนิธิ FOCUS และโครงการอังกะออน รวมทั้งนักวิจัยอิสระ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านทำวิจัยและการคุ้มครองเด็ก คือ คุณรสสุคนธ์ ทาริยะ



สชชว สว๑๐ ปฏิญญา : ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังพอจะโอบอ้อมให้ได้  
 ๙๙๙๙ ๙๙๑๑ ปฏิญญา : ศรัทธาตั้งมั่นแล้ว ยังพอจะโอบอ้อมให้ได้  
 Faith is committed Still useful to accomplish

